



ฉบับที่ 05/2563

### เรื่อง แลกงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมีนาคม 2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมีนาคม 2563 หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน จากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวในทุกกลุ่มสินค้า ทั้งหมวดบริการ สินค้าคงทนหมวดยานยนต์ และสินค้าในชีวิตประจำวันในหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย ยกเว้นหมวดอาหารที่ยังขยายตัวได้ ด้านสาขาเศรษฐกิจสำคัญอื่นยังคงหดตัว ได้แก่ ผลผลิตเกษตรหดตัวจากผลของภัยแล้ง โดยเฉพาะอ้อยโรงงานและมันสำปะหลัง การลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนก่อสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์ ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวต่อเนื่องในทุกอุตสาหกรรมหลัก อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัวได้จากรายจ่ายประจำเป็นสำคัญ หลัง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 มีผลบังคับใช้

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง ตามราคาน้ำมันชายปลีกในประเทศที่ลดลงตามราคาตลาดโลก จากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้อุปสงค์การใช้น้ำมันของโลกลดลง และหมวดอาหารสดที่ชะลอลงตามราคาเนื้อสัตว์ ด้านอัตรการว่างงานอยู่ในระดับใกล้เคียงเดือนก่อน แต่ผู้มีงานทำโดยรวมทรงตัวในระดับต่ำ โดยเฉพาะแรงงานเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง สำหรับภาคการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เงินฝากและสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยเงินฝากคงค้างขยายตัวจากเงินพักเพื่อรอการลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนบางส่วน หลังจากตลาดการเงินผันผวนสูงจากความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 และสินเชื่อคงค้างขยายตัวจากสินเชื่อภาคครัวเรือนเป็นสำคัญ เนื่องจากครัวเรือนยังมีความต้องการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงเศรษฐกิจหดตัว

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** หดตัวสูง จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กระทบการใช้จ่ายในทุกกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะการใช้จ่ายในหมวดบริการ เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการเดินทาง ประกอบกับการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์หดตัวต่อเนื่อง ตามกำลังซื้อที่อ่อนแอ ยกเว้นสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันหมวดอาหารที่ยังขยายตัวได้ สำหรับ**ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว** หดตัว จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 เป็นสำคัญ โดยจำนวนผู้เยี่ยมชมหดตัวสูงทั้งนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ส่งผลให้รายได้ภาคบริการสาขาโรงแรมและภัตตาคารหดตัว สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักแรมที่ลดลงมาก

**รายได้เกษตรกร** หดตัวมากขึ้น จากผลผลิตอ้อยโรงงานและมันสำปะหลังที่ลดลงจากภาวะภัยแล้งเป็นสำคัญ ด้านราคาสินค้าเกษตรยังขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ตามราคาข้าวเปลือกเหนียวและอ้อยโรงงานที่ผลผลิตลดลง รวมทั้งราคาปศุสัตว์ที่ขยายตัว ตามความต้องการบริโภค อย่างไรก็ดี ราคาสินค้าเกษตรที่ขยายตัวยังไม่สามารถชดเชยผลผลิตที่ลดลงมากจากภาวะภัยแล้งได้

**การลงทุนภาคเอกชน** หดตัวต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนก่อสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์ ตามภาวะการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการผลิตและการส่งออกที่ยังซบเซา

**การผลิตภาคอุตสาหกรรม** หดตัวต่อเนื่อง ตามการหดตัวในทุกอุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรอื่นที่วัตถุดิบลดลงจากภัยแล้ง รวมถึงการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตเยื่อกระดาษที่หดตัวตามเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

**การใช้จ่ายภาครัฐ** กลับมาขยายตัว จากรายจ่ายประจำเป็นสำคัญ หลัง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 มีผลบังคับใช้เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างไรก็ดี รายจ่ายลงทุนยังหดตัว เนื่องจากหน่วยงานส่วนใหญ่ ยังอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

**มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร** กลับมาขยายตัว ทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยการนำเข้าขยายตัว ต่อเนื่องในหมวดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ ทั้งจากจีนตอนใต้และเวียดนาม จากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น ตามความต้องการสต็อกสินค้าเพื่อรองรับการเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ ด้านการส่งออกกลับมาขยายตัว จากสินค้าที่ส่งไป จีนตอนใต้ทั้งในหมวดชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ขยายตัว ตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) และหมวดผลไม้ที่เพิ่มขึ้น ตามความต้องการบริโภค รวมทั้งยังได้รับ ผลดีจากการผ่อนปรนมาตรการจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของจีน

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบอยู่ที่ร้อยละ 0.41 ลดลงจากเดือนก่อน ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ลดลงตามราคาตลาดโลก จากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้อุปสงค์การใช้น้ำมันของโลกลดลง และหมวดอาหารสดที่ชะลอลงตามราคาเนื้อสัตว์ ด้านอัตราการว่างงานอยู่ในระดับใกล้เคียงเดือนก่อน แต่ผู้มีงานทำโดยรวมทรงตัวในระดับต่ำ โดยเฉพาะแรงงานเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

**ภาคการเงิน** ยอดเงินฝากและสินเชื่อคงค้างของสถาบันการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยเงินฝากคงค้างขยายตัวจากเงินพักเพื่อรอการลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนบางส่วน หลังจากตลาดการเงินผันผวนสูงจากความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 และสินเชื่อคงค้างขยายตัวจากสินเชื่อภาคครัวเรือนเป็นสำคัญ เนื่องจากครัวเรือนยังมีความต้องการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงเศรษฐกิจหดตัว

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 เมษายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์: 0 4391 3534

E-mail: Sunatthc@bot.or.th